



ที่ คค 0703/ 4685

กรมทวงหลวงชนบท
เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

17 สิงหาคม 2553

เรื่อง การพิจารณาประเด็นปัญหาของข้อความที่ไม่เป็นธรรมในสัญญาว่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษา

เรียน นายกสมาคมวิศวกกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือสภาคอมวิศวกกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย เลขที่ 872/2553 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2553

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางสรุปประเด็นปัญหาและข้อชี้แจง จำนวน 3 แผ่น

ตามที่ สภาคอมวิศวกกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือที่อ้างถึงให้กรมทวงหลวงชนบท ได้พิจารณาและแก้ไขประเด็นปัญหาของข้อความที่ไม่เป็นธรรมในสัญญาว่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษา โดยมีประเด็นต่างๆ แยกเป็นงานควบคุมงานก่อสร้าง 5 ประเด็น และงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด 2 ประเด็น นั้น

กรมทวงหลวงชนบท ได้พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้

1. ในประเด็นที่ 1 - 3 ของงานควบคุมงานก่อสร้าง นั้น เป็นเงื่อนไขเฉพาะกิจที่กรมฯ ได้ใช้กับโครงการถนนไร้ฝุ่นเท่านั้น เนื่องจากโครงการเร่งด่วนจำเป็นต้องใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานของรัฐบาล
 2. ส่วนประเด็นที่ 4 และ 5 ของงานควบคุมงานก่อสร้าง และประเด็นที่ 1 ของงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด เป็นประเด็นที่กรมฯ ต้องดำเนินการตามที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุได้กำหนดไว้เป็นตัวอย่างมาตรฐาน
 3. สำหรับประเด็นที่ 2 ของงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด เป็นเรื่องของระยะเวลาที่ระบุไว้ชัดเจนใน TOR แล้วว่า คณะกรรมการของกรมฯ จะมีกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาเท่าใด ซึ่งที่ปรึกษาจะไม่ได้รับผลกระทบในส่วนนี้
- โดยมีรายละเอียดคำชี้แจงในแต่ละประเด็นระบุไว้ในตารางสรุปประเด็นปัญหาและข้อชี้แจงที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชาญ คุณากุลสวัสดิ์)
อธิบดีกรมทวงหลวงชนบท



24 AUG 2010

สำนักก่อสร้างทาง
โทร. 0 2551 5579

ตารางสรุปประเด็นปัญหาและข้อชี้แจงข้อความที่ไม่เป็นธรรมในสัญญาว่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษา

I. งานควบคุมงานก่อสร้าง

ลำดับที่	ประเด็น	ข้อชี้แจง	หมายเหตุ
1	การจ่ายเงินงวดที่ขึ้นกับผลงานความก้าวหน้างานก่อสร้างของผู้รับจ้าง	จะใช้เฉพาะโครงการ ไร่ฝุ่น เนื่องจากเป็น โครงการเร่งด่วน จำเป็นต้องใช้งบประมาณให้เงินไปตามแผนงานของรัฐบาล อย่างไรก็ดี หากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายสัญญาลักษณะนี้อีกในอนาคต กรมฯ จะแจ้งให้ที่ปรึกษาทราบก่อนใน TOR	
2	การขยายเวลาก่อสร้างอันมิใช่ความผิดของที่ปรึกษาหรือผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษาจะไม่ได้รับค่าจ้างเพิ่มจากผู้ว่าจ้าง	จะใช้เฉพาะโครงการ ไร่ฝุ่น เนื่องจากเป็น โครงการเร่งด่วน จำเป็นต้องใช้งบประมาณให้เงินไปตามแผนงานของรัฐบาล อย่างไรก็ดี หากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายสัญญาลักษณะนี้อีกในอนาคต กรมฯ จะแจ้งให้ที่ปรึกษาทราบก่อนใน TOR	
3	"ข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้น คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างถือเป็นสิ้นสุด"	จะใช้เฉพาะโครงการ ไร่ฝุ่น เนื่องจากเป็น โครงการเร่งด่วน จำเป็นต้องใช้งบประมาณให้เงินไปตามแผนงานของรัฐบาล ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีปัญหาให้วินิจฉัยแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี หากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายสัญญาลักษณะนี้อีกในอนาคต กรมฯ จะแจ้งให้ที่ปรึกษาทราบก่อนใน TOR	
4	การระบุไม่ให้ที่ปรึกษารับค่าตอบแทนใดๆ ซึ่งรวมค่าทำงานล่วงเวลาจากข้อความ "ที่ปรึกษาต้องไม่รับค่าตอบแทนค่าส่วนลด เบี้ยเลี้ยงเงินช่วยเหลือใด ๆ โดยตรงหรือ โดยอ้อมหรือสิ่งตอบแทนใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้หรือที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้"	เป็นไปตามตัวอย่างมาตรฐานเงื่อนไขของสัญญาข้อ 3.2 ที่ระบุไว้ในข้อปฏิบัติและหน้าที่ของที่ปรึกษาดำเนินการว่าด้วยการพัสดุ หากที่ปรึกษาเห็นว่าไม่เป็นธรรม ขอให้แจ้งปัญหาดังกล่าวนี้กับ กวพ. เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป	

ตารางสรุปประเด็นปัญหาและข้อชี้แจงข้อความที่ไม่เป็นธรรมในสัญญาว่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษา

1. งานควบคุมงานก่อสร้าง

ลำดับที่	ประเด็น	ข้อชี้แจง	หมายเหตุ
5	<p>ระยะเวลาสัญญาควบคุมงานก่อสร้างจะสิ้นสุดภายหลังจากผู้ว่าจ้างอนุมัติรับรองการสิ้นสุดระยะเวลาค่าประกันความชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้างอีก 2 ปี นับจากวันส่งมอบงานก่อสร้าง ซึ่งยาวนานและมีผลให้ไม่สามารถรับคืนเงินประกันผลงานหรือหนังสือค้ำประกันเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ</p>	<p>เนื่องจากตัวอย่างมาตรฐานภาคผนวก ค ประกอบด้วยสัญญาจ้างที่ปรึกษา ในระเบียบว่าด้วยการพัสดุหัวข้อ 4 เงินประกันผลงานและหนังสือค้ำประกัน "ได้ระบุไว้ว่า "จะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าภาระหน้าที่ของที่ปรึกษาคตามสัญญานี้สิ้นสุดลง" ซึ่งกรมได้ถือว่างานช่วงการบำรุงรักษาเป็นหน้าที่ของที่ปรึกษาที่จะต้องดำเนินการด้วย ดังนั้นการจ่ายเงินค้ำประกันคืนกรมจะจ่ายคืนต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาค้ำประกันสัญญา ซึ่งจะเป็นระยะเวลาที่ภาระหน้าที่ของที่ปรึกษาสิ้นสุดลง หากที่ปรึกษาเห็นว่าไม่เป็นธรรม ขอให้แจ้งปัญหาดังกล่าวนี้กับ กวพ. เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาดังต่อไป</p>	

ตารางสรุปประเด็นปัญหาและข้อชี้แจงข้อความที่ไม่เป็นธรรมในสัญญาว่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษา

2. งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด

ลำดับที่	ประเด็น	ข้อชี้แจง	หมายเหตุ
1	<p>สิทธิในแบบ</p> <p>" ลิขสิทธิ์ในเอกสารทุกฉบับซึ่งที่ปรึกษาได้ทำขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ให้ตกเป็นของผู้จ้าง บรรดาเอกสารที่ที่ปรึกษาได้จัดทำขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ให้ถือเป็นความลับ และให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จ้าง ที่ปรึกษาดำเนินการส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้จ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญานี้ ที่ปรึกษาอาจเก็บสำเนาเอกสารไว้กับตนได้ แต่ต้องไม่นำข้อความในเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวกับงาน โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้จ้างก่อน"</p>	<p>เป็นไปตามตัวอย่างมาตรฐานเงื่อนไขของสัญญาข้อ 3.4 ที่ระบุไว้ในข้อสิทธิและหน้าที่ของที่ปรึกษาตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ หากที่ปรึกษาเห็นว่าไม่เป็นธรรม ขอให้แจ้งปัญหาดังกล่าวนี้กับ กวพ. เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป</p>	
2	<p>ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการที่ระบุจำนวนวัน โดยนับจากวันเริ่มปฏิบัติงานตามทีระบุในสัญญาซึ่งได้รวมระยะเวลาในการตรวจสอบงานของที่ปรึกษาโดยคณะกรรมการกำกับดูแลผู้ซึ่งจะมีปัญหาหากการพิจารณาโดยคณะกรรมการกำกับดูแลใช้เวลาาน</p>	<p>- สำหรับในส่วนที่ต้องให้คณะกรรมการภายนอกได้พิจารณาจะมี NTP อยู่ 2 ฉบับอยู่แล้ว</p> <p>- สำหรับในส่วนที่ให้เฉพาะกรรมการในกรมพิจารณาได้ระยะเวลาสำหรับการพิจารณาให้ชัดเจนในแผนการปฏิบัติงานซึ่งจะไม่เกินเวลาที่กำหนดไว้</p>	